
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567 

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2567  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 

................................ 
 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
1. นายลี   จันทรสีเงิน  ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
2. นายสิทธิพงศ   ศรีจันทร  รองประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
3. นายประสงค   หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
4. นางพิมล   รัตนสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
5. นายณัฐวุฒิ   ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
6. ร.ต.อุทัย   สอนโส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
7. นายบญุชู    งอนกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
8. นางสมศรี   ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
9. นางหวา   จันทรงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
10. นางปราณี    กันเกตุทิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
11. น.ส.ภารุณี   บุญอุดหนุน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
12. นางรัตจะนา  ดาราศร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
13. นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

 คณะผูบริหาร 
1.  นายอุเทน   พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
2.  นายสวาง    แกวโกมล   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
3.  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
4.  น.ส.ปาณิสรา  พิมพิสาร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
 

 ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเบญจา    บุญครุฑ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รก.หน.สำนักปลัด 
2.  นางทัศนีย   นวลแกว  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก.ผอ.กองคลัง 
3.  นางชลธิชา   ฆองเกิด  นิติกรชำนาญการ รก.ผอ.กองชาง 
4.  นางสาวอุศมา   ออนนอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา 
5.  นายเกียรติคุณ  อุนเจริญ  นักจัดการงานชาง (พนักงานจางเหมาบริการ) 
6.  นายจุมพล   คลงัเจริญพาณิช หัวหนางาน 8 งานบริการฯ กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
7.  นายโยธิน   ดาวกระโทก  เจาหนาท่ีการประปาสวนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 
 
 ผูไมมาประชุม 
 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
   - 
 คณะผูบริหาร 
1.  นายพงศพันธุ  สอนโสต  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
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เปดประชุมเวลา 13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ -   ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย มาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ

ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามลำดับ ขอเรียนเชิญคะ 
     เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย พรอมดวยผูเขารวมประชุม มาครบองค
ประชุมแลว นายลี  จันทรสีเงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย กลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567 และ
ดำเนินการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  แนะนำขาราชการท่ีโอน (ยาย) มาดำรงตำแหนง 

ประธานสภาฯ   -   วาระนี้ขอแนะนำขาราชการท่ีโอน (ยาย) มาดำรงตำแหนง  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางทัศนีย นวลแกว   -   สวัสดี ทานประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวยทุกทานนะคะ 
รก.ผอ.กองคลัง  ดิฉัน นางทัศนีย  นวลแกว ตำแหนงเจาพนักงานพัสดุชำนาญการ  ยายมาจากเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

ประธานสภาฯ   -   ยายมาจากไหนนะ  ชลบุรีหรือ 
 

นางทัศนีย นวลแกว   -   จังหวัดชลบุรีคะ 
รก.ผอ.กองคลัง   
 

ประธานสภาฯ   -   ครับ  ชาวตำบลฟากหวยและเจาหนาท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวยยินดีตอนรับ
เจาหนาท่ียายมาดำรงตำแหนงใหมนะครับ 

 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  -   เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 

พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 ครบถวนแลว  หากไมมีสมาชิกฯ ทานใดแกไข
หรือเพ่ิมเติมขอความในรายงานการประชุม  กระผมจึงขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแลว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี
แลว  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม -   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 
พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่อง  พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  
         พ.ศ.2567 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากส่ีแยกโรงเรียนบานกุดแต 
         -นายผจญ หมูท่ี 4 
 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอเชิญฝายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายกเทศมนตรี           -   เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ท้ัง 3 โครงการ ขอให นางสาวปาริชาติ รัตนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล
ฟากหวยไดอานขอความแทนขาพเจา 

 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ - ขาพเจา  นายอุเทน  พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่แยกโรงเรียนบานกุดแต - นายผจญ หมูท่ี 4 
ท่ีตั้งจายไวในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2567 เพ่ือใหสภาเทศบาล
ตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ  

หลักการและเหตุผล 
อางถึงหนังสือการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) ท่ี มท 55310/5349 ลงวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2567 ตามท่ีการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดดำเนินการสำรวจ ออกแบบ
กอสรางงานวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหเทศบาลตำบลฟากหวยโดยการ
ประสานทอจากทอเมนเดิมของการประปาสวนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนา 106/108) โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่
แยกโรงเรียนบานกุดแต - นายผจญ หมูท่ี 4 พบวารายละเอียดโครงการฯ ดังกลาว ไม
ถูกตอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดทอ HDPE และความยาว ตามแบบแปลนท่ี
การประปาสวนภูมิภาคกำหนด ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตอง 
เรียบรอยและเกิดประโยชน ตอราชการ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเสนอตอสภาเทศบาล
ตำบลฟากหวย เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
 

รายการ  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่แยก

โรงเรียนบานกุดแต-นายผจญ หมูท่ี 4 งบประมาณ 500,000.- บาท 
(-หาแสนบาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี ้ 

          

- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่แยก
โรงเรียนบานกุดแต-นายผจญ หมูท่ี 4 งบประมาณ 1,808,625.- บาท  
โดยทำการวางทอน้ำประปา HDPE 110 มม. ยาว 2,570.00 เมตร 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ีการประปาสวนภูมิภาคกำหนด)  

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2566 
หนาท่ี 51 ลำดับท่ี 4  
  
 

  งบประมาณ                           500,000.-  บาท 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
 

รายการ   โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่แยก

โรงเรียนบานกุดแต-นายผจญ หมูท่ี 4 งบประมาณ 499,000.- บาท 
(-สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี ้ 

          

- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จากสี่แยก
โรงเรียนบานกุดแต-นายผจญ หมูท่ี 4 งบประมาณ 499,000.- บาท  
โดยทำการวางทอน้ำประปา HDPE 160 มม. ยาว 525.00 เมตร พรอม
ติดตั้งปาย โครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ี
การประปาสวนภูมิภาคกำหนด) 

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2566 
หนาท่ี 51 ลำดับท่ี 4  
  

  งบประมาณ                           499,000.-  บาท 
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       ระเบียบและขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4   

    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  ตอไป 
 

ประธานสภาเทศบาล  -  หลังจากท่ีฝายบริหารไดชี้แจงเก่ียวกับโครงการการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 4  
ไปแลวนะครับ หวังวาสมาชิกทุกทานคงจะเขาใจตามท่ีไดชี้แจงไป  ทีนี้จะขอสอบถาม
สมาชิกวาจะใหทางการประปาสวนภูมิภาคชี้แจงเพ่ิมเติมอะไรอีกไหม ขอมติท่ีประชุมวา
จะใหทางการประปาสวนภูมิภาคอรัญประเทศไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ทานใดเห็นชอบ
ขอใหยกมือดวยครับ 

 

ท่ีประชุม   -  เห็นชอบ 
 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  ครับ กราบสวัสดีประธานและทานสมาชิกในสภาท่ีเคารพทุกทานนะครับ  ในสวนของ
การประปาเองนะครับ  ในเรื่องของการทำหนังสือขอดำเนินการเอง  การวางทอประปา
จะข้ึนตรงท่ีเขต 1 ท่ีจะเขามาดำเนินการสำรวจรูปแบบ รายการใหเปนไปตามระเบียบ
ของ กปภ.  ซ่ึงระยะทางตรงนี้ทางสวนของเขต 1  ไดเขามาสำรวจไวแลวและไดไปทำ
ราคาออกมาเปนราคาปจจุบัน ซ่ึงราคาพวกนี้ไมไดตายตัว อาจจะมีเพ่ิมบาง/ลดบาง 
ข้ึนอยูกับราคาน้ำมันในปจจุบัน  ในการดำเนินการทำประมาณการกอสรางจะมีขยับข้ึน
ขยับลงไมไดตายตัว ก็ขอเรียนชี้แจงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -  ตามท่ีคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดขางตน  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบให
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567     
จำนวน 1 รายการ กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
จำนวน 1 รายการ (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

   3.2  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  
          พ.ศ.2567  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 1   หมูท่ี 11 
 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ - ขาพเจา  นายอุเทน  พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 1 หมูท่ี 11 ท่ีตั้งจายไวในเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2567 เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวย
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

หลักการและเหตุผล 
อางถึงหนังสือการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) ท่ี มท 55310/5349 ลงวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2567 ตามท่ีการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดดำเนินการสำรวจ ออกแบบ
กอสรางงานวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหเทศบาลตำบลฟากหวยโดยการ
ประสานทอจากทอเมนเดิมของการประปาสวนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
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งบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนา 107/108) โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเท
วาธิราช 1 หมูท่ี 11  พบวารายละเอียดโครงการฯ ดังกลาว ไมถูกตอง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดทอ HDPE และความยาว ตามแบบแปลนท่ีการประปาสวนภูมิภาค
กำหนด ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอยและเกิดประโยชน
ตอราชการ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เพ่ือขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสาธารณูปโภค 
 

รายการ  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 1 

หมูท่ี 11 งบประมาณ 850,399.- บาท (-แปดแสนหาหมื่นสามรอย
เกาสิบเกาบาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี้  

- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 
1 หมูท่ี 11 งบประมาณ 850,399.- บาท  โดยทำการวางทอน้ำประปา 
HDPE 110 มม. ยาว 1,235.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ีการประปาสวน
ภูมิภาคกำหนด)  

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2566 
หนาท่ี 57 ลำดับท่ี 26  
  
 

  งบประมาณ                           850,399.-  บาท 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสาธารณูปโภค 
 

รายการ   โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 1 

หมูท่ี 11  งบประมาณ 848,000.- บาท (-แปดแสนสี่หมื่นแปดพัน
บาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี้  

- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายเทวาธิราช 
1 หมูท่ี 11 งบประมาณ 848,000.- บาท  โดยทำการวางทอน้ำประปา 
HDPE 160 มม. ยาว 1,080.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ีการประปาสวน
ภูมิภาคกำหนด) 

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2566 
หนาท่ี 57 ลำดับท่ี 26  
  
 

  งบประมาณ                           848,000.-  บาท 

 

       ระเบียบและขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4   

    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  ตอไป 
 
ประธานสภาเทศบาล  -  หลังจากท่ีฝายบริหารไดชี้แจงเก่ียวกับโครงการการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอยเท

วาธิราช 1 หมูท่ี 11  ไปแลวนะครับ ขอใหทางการประปาสวนภูมิภาคอรัญประเทศได
ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  เรียนประธานและทานสมาชิกในสภาทุกทานนะครับ  ในสวนของโครงการฯ ซอยเทวาธิ
ราช 1 หมูท่ี 11 ตรงนี้ก็เหมือนกันกับโครงการท่ีแลว  ท่ีทางเขตไดเขามาสำรวจและทำ
รูปแบบ รายการ  และในสวนของงบประมาณท่ีมีการขยับนั่นก็คือหมายถึงราคาน้ำมันดิบ
ท่ีมีการขยับตัว  สวนราคาก็จะมีข้ึนลงเหมือนกับโครงการท่ีแลว ขอบคุณครับ 
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นายณัฐวุฒิ ปนสวน  -  กระผม นายณัฐวุฒิ  ปนสวน สมาชิกสภาฯ เขต 1 นะครับ  ขอทราบรายละเอียดกับการ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1        ปรับเปลี่ยนนะครับ คือจากทอเดิมทางเทศบาลระบุไว 110 แลวเราเปลี่ยนข้ึนมาเปน

ขนาดใหญข้ึนใชม้ัยครับ  เราอยากทราบวาถาทอขนาดเดิมทำไมเราถึงเปลี่ยน เหตุในการ
เปลี่ยนเพราะอะไร เพราะวางบประมาณเราไมพอหรือวาอะไร ขอแรกนะครับ  สวนขอท่ี 
2 ในการใชงบประมาณทางเราเปนผูเสนองบ  ณ ปจจุบัน ไมทราบวาทางประปาสวน
ภูมิภาคยังมีมาตรการในการขยายเขตเพ่ือประฃาชนอยูไหมครับ   จะมีงบเพ่ือประชาชน
ไหมครับ  เพราะวาบางทีมันก็ไมหนักฝายใดฝายหนึ่ง ทุกภาคสวนก็ตองมีสวนรวม การ
ประปาสวนภูมิภาคก็มีสวนรวม  ทองถ่ินก็ตองมีสวนรวม  มีไหมครับท่ีเราจะตองอุดหนุน
ใหทานครึ่งหนึ่งแลวทานขยายเพ่ิม  ตอนนี้เราสรางถูกไหมครับ ทานขายน้ำใหเรา ทาน
เก็บรายไดนะครับ เทากับวาทานไมลงทุนเราลงทุน ถาคิดอีกแงหนึ่งนะครับ ก็เลยอยาก
ทราบวาปจจุบันนี้ยังมีอีกไหมครับ เพราะวางบประมาณเรามันนอย ประชาชนเพ่ิมข้ึน 
อยากเรียนถามทานแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  ประปาสวนภูมิภาคขอชี้แจงดังนี้นะครับ  ในสวนของทางเขตท่ีเขามาสำรวจขยายเขต 
ความกาวหนาเรามองถึงเขตชุมชนท่ีนาจะตองมีการขยายตอ  ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้ถาเราวางทอเล็ก
จนเกินไปโอกาสท่ีเราจะมีการขยายตอมีนอยมาก  เพราะวาเสนทอมีขนาดเล็ก ท้ังตำบลมี
แคทอ 4 นิ้วซ่ึงเมนตหลักท่ีเราขยายไปเราตองการเพ่ิมแรงดันดวยและเพ่ิมในสวนของ
พ้ืนท่ีท่ีจะขยายตัวในโอกาสตอไป  ในสวนนี้ทางเขตก็มีการคำนวณเรื่องแรงดันข้ึนมา  
เลยออกแบบไดทอขนาด 160 นะครับ ขยับขนาดข้ึน  ซ่ึงแตกอนทางประปาเคยเสนอ
งบประมาณท่ี 8 แสน คือใชทอขนาด 160 นี่แหละครับ แตวาไมทราบกรณีท่ีปรับขนาด
ลดลงเพราะวาเดิมทีเคยแจงงบประมาณท่ี 8 แสนและใชขนาดทอ 160 ไป และในสวนนื้
ทางเขตก็เห็นชอบในเรื่องของทอ 160 กลายมาเปนรูปแบบรายการออกมา ซ่ึงรูปแบบนี้
ไดตอบโจทกถึงในเรื่องของแรงดันซ่ึงไดคำนวณไวแลว  ในสวนของการชี้แจงขอตอไปท่ีวา
การประปามีแนวโนมท่ีจะขยายเขตเพ่ิมเติมในสวนท่ีทางเทศบาลดำเนินการไปหรือไม  
คือทางเราไดดำเนินการของบทุกปในซอยเทวาธิราช ซอย 1 ซ่ึงงบประมาณตอนนี้มันเขา
สูการของบของลุมน้ำ  ซ่ึงงบลุมน้ำไดงบประมาณซอยนี้มาดวย  แตผมยังไมทราบถึงการ
อนุมัติใชนะครับ  แตรูวามีงบประมาณเพ่ิมเติมเขามาของซอยเทวาธิราช 1 แตก็ถาสมมุติ
วาเราไดงบมาจริง ๆ เราก็ขยายเพ่ิมเติมตอในซอยอยูแลว  ก็คงยังไมตัดงบประมาณตัวนี้
ท้ิงไป  ธรรมดาเขาใหแจงวาถาโครงการไหนดำเนินการแลวใหแจงและเขาจะไดยกเลิก
โครงการท่ีขอไป ซ่ึงเราก็ไมทราบวาเพ่ิงไดเหมือนกัน ซอยเทวาธิราช 1 เปนงบลุมน้ำท่ีมี
การประชุมของบไปท่ีกลุมลุมแมน้ำซ่ึงเราก็ไดงบตัวนี้มาเหมือนกัน เราก็จะไดเริ่ม
ออกแบบใหมตอจากจุดเดิม ซ่ึงสรุปโดยรวมคือการประปาสวนภูมิภาคยังคงมีงบประมาณ
ท่ีไดสนับสนุนฟากหวยมาโดยตลอด  ซ่ึงทางซอยไหนท่ีทางเทศบาลตองการท่ีจะขยายเขต 
หรือตองการใหเปด แตพวกนี้ตองใชการประชาคมในกลุมหมูบานวาตองการใชน้ำจริง ๆ 
เพราะวาการประปาเคยลงทุนไปแลวไมไดตามเปาหมายท่ีลงทุนไป ผูใชน้ำไมคอยเขามา
ขอ  เกิดการขาดทุนของการประปาทำใหโดนแบนและสงไปเขตอ่ืนแทน  อยากจะใหเวลา
มีงบประมาณมาประกาศและเปดโอกาสใหประชาชนเขามาขอน้ำประปา  เวลาวางทอไป
มีผลประกอบการดีเราสามารถเอางบประมาณเขามาลงพ้ืนท่ีได  ก็สงผลกับประปา
เหมือนกันในเรื่องของการขยายเขตประปา  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -  การขยายเขตทุกพ้ืนท่ีนั้นแรงดันพอไหมครับ อยางเชน บานบุงแคน 
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ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  ตอนนี้ยังมีปญหาในสวนของพ้ืนท่ีหางไกล  แรงดันท่ียังออนอยูครับ  ถาเรามีการ
ประชาคมในพ้ืนท่ีแลวทางประปาก็จะหาวิธีเพ่ิมน้ำ/เพ่ิมแรงดัน  ในสวนนี้จะเปนของ
ประปาเอง สวนในของเทศบาลถามีการขยายเขตเราก็ยินดีหางบฯ มาลง ถาแรงดันไมพอ
อยางไรก็จะมีในสวนของการเสริมแรงดันตามจุดตาง ๆ/ มีจุดพักน้ำ ฯลฯ ก็จะมีการลง
รายละเอียดตาง ๆ ของการสำรวจอีกรูปแบบหนึ่ง  หลัก ๆ ถามีฟดแบคมาเราก็จะ
ตอบสนองอยูแลว  ถามีการขยายเขตซอยนี้ ให เสนอเขาไปท่ีประปาขอสนับสนุน
งบประมาณสวนหนึ่ง  ทางเทศบาลทำสวนหนึ่ง/ขอประปาสวนหนึ่ง  ทางประปายินดีอยู
แลวครับเพราะวาตองการจะขยายเขตพ้ืนท่ีใหครอบคลุม  เพราะวาเราเองไมไดอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดความเดือดรอนหมายถึงวาประปาไมไดเขาไปรับรูในพ้ืนท่ีนั้น  ซ่ึงทองถ่ินเองถา
รับทราบรับรูในสวนนั้นใหเขาไปสำรวจพ้ืนท่ีและทำขยายเขต/ทำแบบรอไว พอถึงเวลายื่น
แบบเสนอของบฯ เราก็จะยื่นขอเพราะเรายื่นขอทุกปอยูแลว  ถาทำมาประปาก็เขาไป
สำรวจและยื่นเสนอ ขอบคุณครับ 

 

นางพิมล รัตนสุวรรณ  -  อยากถามเรื่องน้ำประปาท่ีขยายเขตไปแลว เชน บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองคูนะคะ เหมือน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1        น้ำเบาแลวถาขยายไปแรงดันจะตกไหมคะ  ตรงสี่แยกไฟแดงน้ำประปาไหลคอยมากเลย

คะ เพราะวาถาข้ึนสูงเลยหัวน้ำประปาไมสามารถดันข้ึนไดเลยคะ  มันจะเก่ียวกันกับคน
ละเสนไหมคะ  เพราะวาตรงสี่แยกไฟแดงเปนเมนตเกาแตถาเมนตท่ีมาจากถนนตัดใหม
เสนหนองเอ่ียนตรงนั้นน้ำจะแรง  ตรงหนาเทศบาลน้ำแรง  พอไปถึงสี่แยกหนองคูน้ำไม
แรงเลย ถาเปดกอกพรอมกัน 2 กอกน้ำไมไหลเลยคะ อันนี้ขอฝากประปาดวยคะ 

 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  อันนี้รับทราบครับ เพราะวาพ้ืนท่ีท่ีน้ำออนหากมีวิธีการประปาก็จะดำเนินการจัดหา
งบประมาณมาเพ่ิมประสิทธิภาพ  เดิมทีตอนนี้ก็กำลังเรงเพ่ิมประสิทธิภาพการจายน้ำอยู 
มีการคำนวณหาแหลงพ้ืนท่ีพักน้ำ  ซ่ึงปจจุบันนี้ไดเราไดขอความอนุเคราะหไปทางคลอง
น้ำใสดวยสวนหนึ่งเพราะวาคลองน้ำใสเปนพ้ืนท่ีสูง  เขาจะถายโอนระบบประปาใหการ
ประปาสวนภูมิภาค ถาประปาไดรับพ้ืนท่ีตรงนั้นอานิสงสจากตรงนั้นก็จะมีสวนตียอนกลับ
มาจะทำใหพ้ืนท่ีมีแรงดันสูงได   ตอนนี้กำลังประสานกับคลองน้ำใสเพ่ือหาพ้ืนท่ีพักน้ำทำ
ใหพ้ืนท่ีฟากหวยนาจะมีแรงดันเพ่ิมมากข้ึนนะครับ  ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาเทศบาล  -  จะขยายไปถึงคลองน้ำใส/ทาขามเลยหรือครับ 
 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  ครับ  ถูกตองครับ   
 

ประธานสภาเทศบาล  -  ตามท่ีเจาหนาท่ีประปาสวนภูมิภาคและคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดขางตน  
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567     จำนวน 1 รายการ กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
จำนวน 1 รายการ (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
   3.3  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
          พ.ศ.2567  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28  
         (ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 
 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
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น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ - ขาพเจา  นายอุเทน  พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28 (ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 ท่ีตั้ง
จายไวในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2567 เพ่ือใหสภาเทศบาล
ตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

หลักการและเหตุผล 
   อางถึงหนังสือการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) ท่ี มท 55310/5349 ลงวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2567 ตามท่ีการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดดำเนินการสำรวจ ออกแบบ
กอสรางงานวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหเทศบาลตำบลฟากหวยโดยการ
ประสานทอจากทอเมนเดิมของการประปาสวนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนา 107/108) โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัช
ตะวิถี 28 (ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 พบวารายละเอียดโครงการฯ ดังกลาว ไมถูกตอง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความยาว ตามแบบแปลนท่ีการประปาสวนภูมิภาคกำหนด 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอยและเกิดประโยชนตอ
ราชการ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เพ่ือขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสาธารณูปโภค 
 

รายการ  โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28 

(ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 งบประมาณ 460,482.- บาท (-สี่แสน
หกหมื่นสี่รอยแปดสิบสองบาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี้ 

-  เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28 
(ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 งบประมาณ 460,482.- บาท  โดยทำการ
วางทอน้ำประปา HDPE 110 มม. ยาว 960.00 เมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ีการ
ประปาสวนภูมิภาคกำหนด) 

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
2/2566 หนาท่ี 56 ลำดับท่ี 22  
  
 

งบประมาณ                             460,482.-      บาท 
 

กองชาง 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        กอสราง 
หมวด      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท   คากอสรางสาธารณูปโภค 
 

รายการ   โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28 

(ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10  งบประมาณ 455,000.- บาท (-สี่แสน
หาหมื่นหาพันบาทถวน-) รายละเอียดโครงการดังนี ้

-  เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายรัชตะวิถี 28 
(ซอยแกวปญญา) หมูท่ี 10 งบประมาณ  455,000.- บาท 

โดยทำการวางทอน้ำประปา HDPE 110 มม. ยาว 815.00 เมตร 
พรอมติดตั้งปายโครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนท่ีการประปาสวนภูมิภาคกำหนด) 

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2566 
หนาท่ี 56 ลำดับท่ี 22  
  
 

  งบประมาณ                           455,000.-  บาท 
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       ระเบียบและขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4   

    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  ตอไป 
 

ประธานสภาเทศบาล  -  หลังจากท่ีฝายบริหารไดชี้แจงเก่ียวกับโครงการการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ขอให
ทางการประปาสวนภูมิภาคอรัญประเทศไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ตัวแทน กปภ.อรัญฯ  -  ในสวนของประปาสวนภูมิภาคนะครับ  อันนี้เปนการตัดเนื้องานลงเนื่องจากราคาท่ีสูง
เกินไป  และเพ่ิมอุปกรณเขาดวยนะครับในสวนของการติดต้ังแอรวาลวเพ่ิมเติม ทำให
พ้ืนท่ีตรงนั้นถูกตัดเนื้องานลง ซ่ึงเปนคำนวณจากทางเขต  ตรงนี้การคำนวณราคาก็ปรับ
ข้ึน/ลงตามราคาน้ำมันดิบท่ีมีการขยับตัว  สวนราคาก็จะมีข้ึนลงเหมือนกับโครงการท่ีแลว 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -  ตามท่ีคณะผูบรหิารไดชี้แจงรายละเอียดขางตน  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบให
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567     
จำนวน 1 รายการ กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
จำนวน 1 รายการ (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
   3.4  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  
         เรื่อง เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 
เลขานุการสภาฯ          -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547     และท่ีแกไข 
 เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  
         ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
       ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับวาจะพิจารณาเปนสามวาระ หรือจะอนุมัติใหพิจารณาเปนสาม
   วาระรวดเดียว ขอเชิญเสนอครับ 
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส       - ขอเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

ประธานสภาฯ - ขอมมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย   ใหความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัต ิ  

 เทศบาลตำบลฟากหวย ท้ัง 2 เรื่อง พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว หรือไม 
 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลฟากหวย สามวาระรวดเดียว 
          (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
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เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ  - ตามท่ี เทศบาลตำบลฟากหวย ไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลฟากหวยได
มีมติเห็นชอบใหตราเปนรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567  เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2567  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2567  เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2567  และเรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2567 
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 เสนอตอผูวาราชการจังหวัดสระแกวพิจารณา ตามนัยมาตรา 
62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ซ่ึงใน
การดำเนินการตามมาตราดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดสระแกวไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวยแลว จำนวน 4 เรื่อง 1) เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 2) เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567 3) เทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ฟากหวย เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2567 4) 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2567  สำหรับรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  1) เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  และ 2) เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2567 ผูวาราชการจังหวัดสระแกวไมไดใหความเห็นชอบ ซ่ึงจังหวัดสระแกวพิจารณา
ตรวจสอบแลวมีความเห็น ดังนี้ 

 
 
 
 



11 

     - มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 กำหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจออกขอบัญญัติทองถ่ิน
กำหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และไมเกินอัตราท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงกำหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 

           - รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 
ไดกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกำจัด และการออกใบอนุญาต 
ขอ 1 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปนรายเดือน 8.
การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะประโยชนและท่ีสวนบุคคล  ปรับไมเกิน ครั้งละ 1,000 บาท  
โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการ
ใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  และพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560 ไมไดบัญญัติใหอำนาจไว 

 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.

2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด  จึงขอเสนอญัตติ
นี้ เพ่ือนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป  
        ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการตอไป 

ประธานสภาฯ     - ตกลงแลว ขอ 8 ตัดออกเลยไหมครับ / เชิญเจาหนาท่ีครับ 
 

นางเบญจา บุญครุฑ     - ขออนุญาตคะ ในใจความสำคัญนี้นะคะคือวา   เดิมเราเสนอรางเทศบัญญัติฯ  ไปท้ังหมด  
รก.หน.สำนักปลัด           6 เรื่อง  ผูวาอนุมัติมาเพียง 4 เรื่องและนำกลับมาใหเราเขาสภาฯ ใหมอีก 2 เรื่อง คือ 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป และเรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เนื่องจากวาการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ท่ีกำหนดนะคะ  
ซ่ึงญัตตินี้เปนการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป ซ่ึงจะให
พิจารณาตัดออก 1 บรรทัดในเอกสารประกอบการประชุม หนา 77 ขอ 8 การท้ิงขยะใน
ท่ีสาธารณะประโยชนและท่ีสวนบุคคล ปรับไมเกิน 1,000 บาท อันนี้เขาใหตัดออก
เนื่องจากเทศบาลเราไมมีอำนาจปรับตามกฎกระทรวงคะ 

 

ประธานสภาฯ     - เทศบาลเราไมมีอำนาจไปปรับเขา จังหวัดเลยใหตัดขอนี้ออก ขออ่ืนถูกตองหมดแลวใชไหม 
 

นางเบญจา บุญครุฑ     - คะ  ใหตัดบรรทัดนี้ออก และนำเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ ใหมในครั้งนี้คะ  
รก.หน.สำนักปลัด           ทุกหนา/ทุกบรรทัดถูกตองหมดแลวคะ  แกไขแคบรรทัดนี้คะ 
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น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -  ขาพเจา  นายอุเทน  พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  ขอเสนอญัตติ
พิจารณาใหความเห็นชอบในการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง เทศ
บัญญัติการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยได
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
     ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.
2554 และใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวยวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

เหตุผล 
       โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของประชาขน การจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยท่ัวไปมี
ข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และ
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปของราชการสวนทองถ่ิน
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ 
ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567   (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

การพิจารณารางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   
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   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 

ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญ
พิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 

ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 

 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......11....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......1....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  ไดผาน

การพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตรา
เปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ.2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......11....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......1....... เสียง 
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3.5 เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  
       เรื่อง เทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ  -  ตามท่ี เทศบาลตำบลฟากหวย ไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย ประจำป 
รองนายกเทศมนตรี (2)   งบประมาณ พ.ศ.2567 ตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลฟากหวยได

มีมติเห็นชอบใหตราเปนรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567  เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2567  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2567  เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2567  และเรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2567 
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 เสนอตอผูวาราชการจังหวัดสระแกวพิจารณา ตามนัยมาตรา 
62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ซ่ึงใน
การดำเนินการตามมาตราดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดสระแกวไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวยแลว  จำนวน 4 เรื่อง 1) เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 2) เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567 3) เทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ฟากหวย เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2567 4) 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2567  สำหรับรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  1) เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  และ 2) เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2567 ผูวาราชการจังหวัดสระแกวไมไดใหความเห็นชอบ ซ่ึงจังหวัดสระแกวพิจารณา
ตรวจสอบแลวมีความเห็น ดังนี้ 
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- มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2560 กำหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกำหนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และไมเกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ.2559 

- รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ.2567 ไดกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม  

   ขอ 9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  (22 ประเภทกิจการ)  (2) การประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด   (2.2) เกิน 20 หอง อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 20,000 
บาท/ป  

     ขอ 12  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลี่ยม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมี
ตาง ๆ (17 ประเภทกิจการ)  (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม  

         (3.1) การผลิต การกล่ัน การขนสงปโตรเล่ียมหรือผลิตภัณฑปโตรเล่ียม อัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 50,000 บาท/ป  

         (3.2) การสะสมน้ำมันเช้ือเพลิงประเภท คลังน้ำมันเช้ือเพลิง ท่ีเก็บน้ำมัน
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณเกิน 500,000 ลิตรข้ึนไป อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 30,000 
บาท/ป  

            จึงเปนการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเกินกวาอัตราท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการ
ใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ขอ 2 (2) ใบอนุญาตดำเนิน
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามประเภทท่ีมีขอกำหนดของทองถ่ินกำหนดใหเปน
กิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะท่ีเปนการคาตาม
มาตรา 33 ฉบับละ 15,000 บาท 

 

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
       เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ 
เพ่ือนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป        

 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -  ขาพเจา นายอุเทน  พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  ขอเสนอญัตติพิจารณา 
รองนายกเทศมนตรี (2)       ใหความเห็นชอบในการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง เทศบัญญัติ

การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567  เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟาก
หวยไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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หลักการ 
   ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2554 และใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวยวาดวย
การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เหตุผล 
     เพ่ือให เจาพนักงานทองถ่ิน ไดปฏิบัติการและควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพใหถูกตอง เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
โดยท่ีการดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม สมควรกำหนด
ประเภทของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลฟากหวย โดยกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไป สำหรับใหผูดำเนิน
กิจการปฏิบัติ เก่ียวกับการดูแล สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดำเนินกิจการ และ
มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ หลักเกณฑ การอนุญาต อัตราคาธรรมเนียม การ
ออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2558 ขอ 3 และตามบทบัญญัติมาตรา 32 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2554 และใหใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 นี้แทนจึงตรา
เทศบัญญัตินี้ 

 
     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 

 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 
หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั 

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
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   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 

ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปร
ญัตติ ขอเชิญพิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......11....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......1....... เสียง 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.2567  ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ัน
พิจารณาเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......11....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......1....... เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  ในวาระนี้  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือมีขอซักถามในประเด็นอ่ืน

อีกหรือไม ขอเชิญครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - กระผม นายณัฐวุฒิ ปนสวน สมาชิกสภาฯ เขต 1 อยากทราบวาตอนนี้งบปรับปรุงภูมิทัศนยัง 
ส.ท. เขต 1                มีอยูไหมครับ    เนื่องจากวาตรงปากซอยเทวาธิราช 1 มีตนไมขนาดใหญพวกไมสะแกข้ึนเยอะ

มากซ่ึงรถเขาไปตัดไมได  มีความรกทึบคนขับรถสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุก็มี  อยากทราบวา
เรามีงบสวนนี้เหลืออยูบางไหม/งบสะสมมีไหมครับในการตัดตนไมออก  ขอบคุณครับ 

     

ประธานสภาฯ -  ตัดออกไปเผาถานไดไหม 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - มันอยูในเขตเทศบาลนะครับ  จะทำอะไรตองขอเทศบาลนะครับ  
ส.ท. เขต 1                 
 

ประธานสภาฯ -  มีใครจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -  ขอรับเรื่องไวกอนนะคะ  เดี๋ยวใหพนักงานเขาไปดำเนินการตัดใหคะ 
รองนายกเทศมนตรี (2)        
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - อีกเรื่องหนึ่งนะครับ  ถนนหมู 7  
ส.ท. เขต 1                 
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -  ตรงไหนคะ 
รองนายกเทศมนตรี (2)        
 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ซอยบานนายจีนนะครับ  เนื่องจากรถไปลงลูกรังลงไมถึง  ตรงรอยตอระหวางหมู 7 และ  
ส.ท. เขต 1                  หมู 11  เปนหลุมลึกมาก รถคอนขางสัญจรลำบากเพราะวาชวงลาสุดก็มีไปลงประมาณ 

อยางละ 1 คันรถนะครับ  
 

นายอุเทน พิมพิสาร  -  เรียน ประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ  เรื่องปรับภูมิทัศนผมใหสำรวจมาท้ัง 
นายกเทศมนตรี               ตำบลเลยนะครับเพราะวาเวลาเราจะออกงบไปนั้น  ซ้ึอทีละรถ ๆ ตองทำเอกสาร เขาก็

ไมคอยอยากจะทำ  สำรวจมาเลยครับเดี๋ยวทำทีเดียวเลย ลูกรังก่ีรถ/ซอยไหนบาง แลว
มาแจงเจาหนาท่ีเราจะไดออกทีเดียวเลย 

 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -  เรียน ประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ  ประมาณ 3 เรื่องนะคะ เรื่องขยะคะ 
ส.ท. เขต 1                    ท่ีทางเทศบาลทำหนังสือไปเรียกเก็บคาขยะ ทีนี้บางคนชาวบานไมไดเขารวมประชุมทาง

เทศบาลไดมีหนังสือไปเก็บเงินกับเขา  บอกวาชาวบานผิดรายแรงมากหรือท่ีจะตองโดน
คดีอันนี้ชาวบานโทรมาถาม วาทำไมทางเทศบาลไมทำหนังสือไปแจงเตือนกอนเพราะ
บางคนไมไดเขาประชุม เวลาออกไปเก็บออกไปวันเดียว/ครั้งเดียวก็จบเลย และไมมีการ
ประชาสัมพันธใหกับผูไมเขารวมประชุม   เขาเห็นหนังสือผิดรายแรงขนาดนั้นเลยหรือยิ่ง
กวาการเลี่ยงภาษีเลยหรือ เงินแค 240 บาท/ป อันนี้ก็ขอฝากเนื่องจากชาวบานถามมา  
เรื่องท่ี 2 เรื่องถนนเสนตั้งแตสวนอินทร – คลองหินปูน – ยาวไปถึงเสนตามรอยพอจะมี
รถดินวิ่งแลวทางลาดยางเดิมชำรุดแลวเอาดินเหนียวมาถม  ทีนี้รถสัญจรไปมาสัญจรไป
ไมไดจะลื่นลงคลอง และเสนตามรอยพอมี 2-3 หลุม หลุมใหญมากรถปคอัพแทบวิ่งไมได 
ฝากใหชางไปดูดวยคะ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องวางทอ/ซอมแซมฝายน้ำลน หมูท่ี 7 ท่ีเคยให
ทานประธานเขียนไว ตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภา อยูหนาบานเสกสันต ทางเขาท่ีของผูใหญ
สุคนธทิพย แสนวันนาม ไมรูดำเนินการไปถึงไหนแลวคะ 
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นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  ตอนนี้  อยูในข้ันตอนหาผูรับจางอยูครับ  
กองชาง                   
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -   มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะฝายบริหาร  เรื่องท่ีชาวบานกำลังรองกันอยู  มีรถดินวิ่งบนถนน 
ส.ท. เขต 1                     ลาดยางดินติดลอรถมาแลวรวงหลนบนถนน  อยากฝากใหทานไปดูใหหนอยไดไหมคะ 

เพราะชวงนี้มันหนาฝน จากถนนเราดี ๆ พอวิ่งดินเหนียวดินรวงหลน ถนนลื่น มอเตอร
ไซดวิ่งไมได 

 

นายอุเทน พิมพิสาร  -  เสนไหน 
นายกเทศมนตรี                
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -   หมู 4 คะ  ถนนสายหนาวัด ไมรูรถดินของใครไปวิ่งทำดินหลนบนถนนแลวเหยียบลื่น เละ 
ส.ท. เขต 1                      ชวงนี้หนาฝนถาดินเหนียวรวงลงมาทำใหถนนลื่นมีปญหากับพวกท่ีสัญจรไปมา แคนี้คะ 
 

ประธานสภาฯ  -   ฝากกองชางดวยนะครับ ชวยดูแลหนอยครับ 
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -   เรามีมาตรการ/กฎระเบียบอะไรไหมคะ  อยางรถดินวิ่งอยางนี้ในตำบลฟากหวยบานเรา  
ส.ท. เขต 1                      เราทราบอยูนะคะวาเขาเสียภาษี  แตเรามีมาตรการอะไรบังคับเขาไหมคะ อยางเชนวิ่ง

เกินน้ำหนัก ทำถนนเราเสียหาย เขาไมมีงบซอมใหเราเลยหรือคะ หรือวาเขาวิ่งพังแลว
เทศบาลเราตองรับผิดขอบ  ในเม่ือเทศบาลเรางบประมาณก็ไมมี แตพอปลอยใหเขาวิ่ง
ทุกเสนนายกก็เห็นอยูวาทุกเสนนะเละหมด เปนเพราะวาเราไมมีกฎหามเขาหรือเปลา  
เพราะวามีชาวบานไปพูดแลว เขาก็บอกวาเคลียรได คุยเรียบรอยแลวกับเทศบาล  
ชาวบานก็พูดไมได   

 

นายอุเทน พิมพิสาร  -  ใครพูด เคลียรอะไรกับผม 
นายกเทศมนตรี                
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -   ไมรู เขาบอก ชาวบานท่ีวิ่งสัญจรไมไดเขาไปถามพวกรถดินมา เขาก็บอกวาเคลียร  
ส.ท. เขต 1                      เรียบรอยแลว เคลียรกับเทศบาลแลวเขาวาแบบนี้ เขาพูดมา พูดตามท่ีเขาไดยินมา 

 

ประธานสภาฯ  -   ก็ทำใจลำบากนะ เพราะวามีถนนใหเขาวิ่ง มันเสียหายปลายทาง เทศบาลก็ดำเนินการซอมให
หนอยนะครับ / เชิญครับ 

 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     - ก็รูวาเขาเสียภาษี  แตเวลาเขาวิ่งนะก็อยากใหทางเทศบาลไปคุมเขาหนอย   
ส.ท. เขต 1                       

 

นายอุเทน พิมพิสาร  -  เรียน ประธานสภาและสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ นะครับ อยางทานสมาชิกฯ พูดมาตะก้ีนี้  
นายกเทศมนตรี              ผมเสียหายนะครับ  เขาเคลียรอยางไร เคลียรกับเทศบาลอยางไร 
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -  ไมรูคะ พูดตามท่ีชาวบานเขาพูดมาคะทานนายก ถามเฉยๆ คะ  เขาบอกวาเขาเคลียรแลว  
ส.ท. เขต 1                     เคลียรเรียบรอยแลว  บอกวาเขาอนุญาตแลวท่ีเขามาวิ่งดินในตำบลฟากหวยบานเราคะ  

 

นายอุเทน พิมพิสาร  -  ตองไปเอาคนนั้นมาชี้แจงแลว  ผมเสียหายนะ  เคลียรอะไร 
นายกเทศมนตรี               
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -  คงจะคิดวาชาวบาน ภาษาชาวบานก็ไมรู คิดวาอยากจะขุดดินตองมายื่นคำรองขอใชม้ัย ก็ 
ส.ท. เขต 1                     ตองมาเสีย  
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นายอุเทน พิมพิสาร  -  เรื่องผูประกอบอาชีพรถดินนี่นะครับ  ทางเราก็ไมไดนิ่งนอนใจ เราก็หามรถสิบลอวิ่ง  รถ  
นายกเทศมนตรี              6 ลอก็หามเกินน้ำหนัก  เราทำทุกมาตรการแหละครับ ชาวบานอยากจะพูดก็พูดไป แตที

นี้เรามองได 2 อยางวาน้ำหนักเขาก็ไดแลว อะไรก็ไดแลว แลวถนนยังพังอยู เราก็ตองไป
ดูท่ีมาตรฐานของถนนวาการท่ีสรางมารับน้ำหนักไดจริงอยางท่ีแบบของแขวงการทาง 
เขาเทสตอยางไรผมก็ไมรูนะ มันมองได 2 อยาง เราก็คุมมาตรการแลว ขอบคุณครับทาน
ประธาน 

 

ประธานสภาฯ -    ครับ ทุกทานคงเขาใจนะครับ  ธุรกิจเขาประกอบอาชีพ เรามีถนนไมใหเขาวิ่งเขาก็ดาเรา  พอ
ถนนพังขาวบานเขาก็ดาเราอีก 

 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - 6 ลอมันวิ่ง  บรรทุกมาเต็มกลองนะครับ  แลววิ่งแบบผูยิ่งใหญมากวิ่งแบบไมกลัวใครเลย  
ส.ท. เขต 1                    เหยียบมาเหมือนถนนบานเขาทำเองนะ วิ่งผานหนาเทศบาลนี่ก็วิ่ง เราก็ไมไดวาอะไร 
 

ประธานสภาฯ -  คอย ๆ พูด คอย ๆ จากันไปนะครับ  มีงบประมาณก็ซอมไป 
 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -  แลวอยางลาดยางเสีย  แทนท่ีเขาจะเอาหินคลุกหรืออะไรมาลง นี่เอาดินเหนียวมาลง 
ส.ท. เขต 1                     และทีนี้ก็วิ่งไมได  มันก็ลื่น 

 

นางรัตจะนา ดาราศร     -  ขออนุญาตถามหนอยคะ  มีหมู 8 เสนหนึ่งเปนถนนลาดยาง  มันพังมาตั้งแตขยับมาจาก  
ส.ท. เขต 2                     4 เลนลงมา เสนหนาวัด เสนนากำนันพงษ มันพังไปหมดเลย แลวจะเอาลูกรังมาใสได

ไหมคะถนนลาดยาง  มันเปนหลุมเยอะเลย 

 

นางพิมล รัตนสุวรรณ     -  แลวมีอีกเสนหนึ่งนะชางตั๋ม ตรงสวนอินทร  ตรงนั้นรถวิ่งไมไดเลย  ตรงท่ีวางทอนะคะ 
ส.ท. เขต 1                     รถไมสามารถวิ่งไดเลยนะ  ตรงนี้เปนมาตั้งนานแลวคะ ยิ่งฝนตกมันก็ยิ่งหนัก 

 
 

ประธานสภาฯ -  อยางไรก็ขอฝากดวยนะครับ ชางตั๋ม ลูกรังเปนหลุมเปนบอบาง 
 
 

นางรัตจะนา ดาราศร     -  แลวเอาลูกรังไปใสไดม้ัยถนนเสนนี้  เสนท่ีผูใหญเล็กทำเสียนะ  ท่ีจะไปวิ่งท่ีเอาดินไปถม  
ส.ท. เขต 2                     เขาใชไหม  เสนใต 4 เลนลงมาเสนนากำนันพงษ  ท่ีวาจะทำใหดี ๆ นะ  ทุกวันนี้รถวิ่ง

ไมไดแลว  มีแตหลุม หลุมเยอะ 

 

ประธานสภาฯ -  คงจะหมดคำถามแลวนะครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ยังครับ  
ส.ท. เขต 1                  - กระผม  นายณัฐวุฒิ  ปนสวน สมาชิกฯ เขต 1 ครับ ฝากถามกองชางครับ กรณีซอมแซม

ถนนทรุดตัว หมู 11  ท่ีทานปกเข็มไทยนะครับ  งบประมาณหนึ่งแสนแปดหม่ืนนะครับ  
ตอนเราคุยถามกับทานนะครับ  ทานบอกวาจะโกยดินข้ึนมาตรงคลองนะครับ  ปรากฏวา
มันถมทับเขามาครับ ตัวเข็มไทยนะ มันถมทับดินตีนคลองข้ึนมาแลวปรากฏวามันเขามา
ครึ่งคลองทำใหคลองตื้นเขินนะครับ  ก็เลยอยากจะถามวาตอนนี้ทานทำเสร็จหรือยัง  ผม
เห็นปกปายโครงการแลวครับ  เพราะทานบอกผมเองนะครับวาทานจะตักดินข้ึน ชาวบาน
ก็บอกวาจะตักดินข้ึน  แตปรากฏวาทานไมตักนะครับดินมันยังคาอยู  เพราะวาตามแบบ
เทาท่ีผมศึกษามาการฝงเข็มไทย การวางแผนปูนก้ันจะไมมีดินกันดานหลัง  ถาดินกัน
หมายถึงวาจำนวนคลอง พ้ืนท่ีคลองรับน้ำนะมันกวางก็จะตองใชตลิ่งหนา 45 องศา อันนี้
เราฝงแลวผมก็ไมทราบทางกองชางนะวาแบบไหน  แตท่ีผมถามทานตอนแรกท่ีทานไปทำ
ครั้งแรกเลยทานบอกวาจะตักดินข้ึนออกใหหมด  ชาวบานก็สงสัยรวมท้ังผมดวย  
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เพราะวาหนาแลงเราใหความสำคัญมากนะครับเรื่องน้ำ/แหลงน้ำครับ  เราใชน้ำนะครับ  
ถาหนาแลงมาถึงน้ำมันตื้น ของเดิมไปทับแนวทอเกาถาขุดออกมาก็เหลืออยู 2 ทอน ฝง
ประมาณ 2 ทอนใชไหมครับ   

 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  ฝงไปแลวครับ  
กองชาง                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เต็มหมดหรือยังครับ   
ส.ท. เขต 1                     
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  เต็มแลวครับ  
กองชาง                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ชาวบานก็กลัวน้ำไมพอใชหนาแลงครับ  เพราะวาสวนหนึ่งใชในการเกษตร  หัวใจหลักเรา  
ส.ท. เขต 1                   เลยนะครับคือทำการเกษตร  เพราะวามันต้ืนมันก็ลำบากนะ เพราะเราลงทุนใชเข็มไทย

เลยนะ  ฝากดวยครับ ขอบคุณครับ   
 

ประธานสภาฯ -  วางทอใหมเหรอชางตั๋มตรงนั้น 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  ตรงนั้นขุดแลววางใหใหมครับ  
กองชาง                   
 

ประธานสภาฯ -  วางกลางหรืออยางไร 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  วางกลางครับ  
กองชาง                   
 

ประธานสภาฯ -  แลวดินท่ีลงคลองไมเอาข้ึนหรือ 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  ก็ตองมีกระทบลงบางครับ  ตรงท่ีตอกเข็มนะครับ 
กองชาง                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - มันก็เยอะนะชาง  มันเขาไปครึ่งคลองนะ  โดยปกตฝิงเข็มไทยแลวก็วางแผนเขาจะไมคอย 
ส.ท. เขต 1                     มีดินกันนะตามหลักนะ 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ  -  คือตอนนี้ยังไมไดสงตรวจรับงานครับ  เดี๋ยวก็จะใหกรรมการไปดูและแจงทางผูรับจาง 
กองชาง                         อีกทีหนึ่งครับ เรื่องดินท่ีตกลงไป 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     -  มันเยอะนะ เดี๋ยวน้ำมาจะมองไมเห็น ผมเปนหวง 
ส.ท. เขต 1                      
 

ประธานสภาฯ -  ครับ  อยางนอยก็ชวยดึงข้ึนใหเขาหนอย  เดี๋ยวชาวบานเขาจะวาเอา 
 

นายบุญชู งอนกระโทก   - เรียน ประธานท่ีเคารพ  กระผม นายบุญชู งอนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ส.ท. เขต 2                    ขออนุญาตถามเพ่ิมเติมนะครับ  เรื่องประปา หมู 4/หมู 10/หมู 11 ท่ีผานสภาวันนี้ไปแลว

นะครับ อยากถามวาข้ันตอนตอไปมันถึงข้ันไหน  หมายถึงวาโครงการจะลงพ้ืนท่ีประมาณ
เดือนไหน ประมาณการก็ไดครับ 

 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญการประปาสวนภูมิภาคชี้แจงครับ 
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นายอุเทน พิมพิสาร  - ผมชีแ้จงใหก็ไดครับ  เรียน ประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ   
นายกเทศมนตร ี             3 โครงการนี้  เราแคพิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดในเทศบัญญัติเทานั้นเอง  ทุก

สิ่งทุกอยางพรอมแลวเพราะวาทางประปาสวนภูมิภาคประมาณการรูปแบบมาแลว  รอ
แคผานสภานี้นะครับ  และสามารถจัดซ้ือจัดจางไดเลย  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการ  ตลอดจนพนักงาน/  
เจาหนาท่ีท่ีทำใหการประชุมครั้งนี้ลุลวงไปดวยดี  สำหรับการประชุมในครั้งตอไป ฝาย
เลขานุการสภาฯ จะไดจัดทำหนังสือแจงใหทราบลวงหนาตอไป และขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  14.39  น. 
 
 

      สภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 
 
 
 

                 ผูจดรายงานการประชุม 
             ( นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
 
         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 ( นายลี   จันทรสีเงิน ) 
                               ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
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  คณะกรรมการสามัญฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 แลว  และรับรองวาถูกตองตามการดำเนินการประชุม  ดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)  รอยตรี              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                            ( อุทัย  สอนโส ) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางสมศรี  ออนนอม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางรัตจะนา  ดาราศร ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                ( นางสาวภารุณี  บุญอุดหนุน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    ( นางพิมล  รัตนสุวรรณ ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางปราณี  กันเกตุทิม ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นายณัฐวุฒิ  ปนสวน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 


